



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรที่ถูกกักแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ติดเชื้อ และ/หรือ มีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค (COVIC 19) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และพื้นที่รับผิดชอบของตำบลทุ่งข้าวพวง ยังคงมีการระบาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้แก่ พนักงานเทศบาล ทุกประเภท ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รวมถึง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ที่ถูกแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) หรือ การรักษาคู่ป่วยนอกแยกตัวที่บ้าน (OP self Isolation) เพื่อเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

๓.กรณีพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทุกประเภทและระดับตำแหน่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำเป็นต้องถูกแยกกักให้รายงานเหตุการณ์ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และ ต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือหลักฐานอื่น เช่น หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจในเขตพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น ให้ผู้บังคับบัญชา ที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการลา ดันสังกัดผู้ที่ขออนุญาต แจ้งรายชื่อมายัง สำนักปลัดเทศบาล เพื่อขออนุมัติให้พนักงานเทศบาล ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ฯ ไม่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โดยไม่ถือเป็นวันลา

๒.การปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหน่วยงานควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

/๓.กรณีถูกกักแยก...

๓.กรณีถูกแยกกักเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) หรือ การ
รักษาผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation) ให้หัวหน้างาน/ฝ่าย/ส่วนราชการ มอบหมายให้
บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from Home) โดยให้มีการรายงานผลสำเร็จหรือความคืบหน้าของผล
การปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชา และส่งผลงานปฏิบัติงานในระบบได้ที่ Line : ของแต่ละส่วนราชการนั้นๆ
เพื่อรวบรวมรายงานต่อไป สำหรับผู้ที่ไม่มีค่างานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งได้นั้น ให้หัวหน้างาน/ฝ่าย/
ส่วนราชการ มอบหมายให้ทำการศึกษาหาความรู้เรื่องที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ

๔.ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เป็น
ผู้วินิจฉัย และผลของคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

๕.ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสฤกษ์ สุภาเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง